

ที่ GUNKUL_LT-OUT_65-065

10 สิงหาคม 2565

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GUNKUL”) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด (“GKHG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GUNKUL จัดตั้งบริษัทย่อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านกัญชงและกัญชา ในส่วนของปลายน้ำ ทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งรายการดังกล่าว ถือเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามวิธีการคำนวณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เท่ากับร้อยละ 0.002 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยผ่านการสอบถามจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งจัดเป็นรายการตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้หากคำนวณผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระในรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับรวมถึงรายการข้างต้นนี้) ถือเป็นมูลค่ารวมร้อยละ 0.004 ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน โดยมีขนาดรายการรวมน้อยกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แต่รายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมบุญฤทธิ์ เอื้ออัสมาสัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวจันทรา จงจามวีสีทอง / นางสาวนวรรณ พัฒนะเอนก

เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการส่วนงานเลขานุการบริษัท

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868

อีเมล: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com